

Số: 33/TB-TH

Phước Vĩnh, ngày 17 tháng 4 năm 2020

V/v đảm bảo an toàn cho học sinh
trong quá trình học tập qua Internet

Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Phước Vĩnh B

Thực hiện Công văn số 101/PGDDĐT-THCS ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo về tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình học tập qua Internet;

Căn cứ công văn số 490/SGDDĐT-GDTrHTX ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương hướng dẫn học qua Internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 566/SGDDĐT-GDTrHTX ngày 14 tháng 4 năm 2020 về tổ chức dạy tiếng Anh qua Internet cho học sinh cấp tiểu học, THCS, THPT năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số 71/PGDDĐT-THCS ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo về việc tăng cường các hình thức dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 92/PGDDĐT-THCS ngày 02 tháng 4 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo về việc hướng dẫn dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid 19;

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về tổ chức triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện,

Trong thời gian qua, Trường Tiểu học Phước Vĩnh B đã tích cực triển khai, được học sinh, cha mẹ học sinh hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả khá tốt. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet có xảy ra hiện tượng bị kẻ xấu xâm nhập vào địa chỉ lớp học/phòng học trực tuyến, có lời nói, hành vi phản cảm, dung tục,... có dấu hiệu lạm dụng, quấy rối, không đảm bảo an toàn và đã gây tâm lý hoang mang cho giáo viên, học sinh; ảnh hưởng đến chất lượng dạy học qua Internet.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban giám hiệu yêu cầu cán bộ, giáo viên tham gia dạy học qua Internet lưu ý thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch của nhà trường đã triển khai.

Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh học sinh, giáo viên chủ động, linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học sao cho phù hợp. Có thể lựa chọn một trong các hình thức

nếu dạy học thông qua trực tuyến, qua website, qua nhóm zalo, messenger, facebook, email... Những trường hợp học sinh không có điều kiện về mạng, thiết bị thì cần có biện pháp để giao bài, giao nhiệm vụ cho học sinh như soạn bài ôn tập, in và thông báo phụ huynh đến nhận.

Trong quá trình dạy – học, giáo viên tăng cường tương tác với học sinh qua các kênh để nắm bắt ý thức học tập, chất lượng học tập bài học và những khó khăn của học sinh qua bài giảng. Thường xuyên nhắc nhở học sinh, gửi lịch phát bài giảng trực tuyến của các đài truyền hình trung ương và địa phương để học sinh tham gia học tập, sau đó, có câu hỏi, bài tập để đánh giá kết quả học tập qua truyền hình của học sinh.

2. Điện thoại di động và máy tính dùng dạy – học cần được bảo vệ bằng phần mềm bảo mật thích hợp, bao gồm cả thiết bị di động; Nên sử dụng phần mềm hợp pháp, được tải xuống từ các nguồn chính thức, tạo bản sao lưu dữ liệu cần thiết và thường xuyên cập nhật các thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin để tránh mối đe dọa từ mạng Internet.

Khi khai thác, sử dụng các phần mềm, ứng dụng dạy – học lưu ý tới các biện pháp an toàn như luôn cập nhật phiên bản mới nhất, sử dụng mật khẩu mạnh, tính năng kiểm soát người ra vào, quản lý chia sẻ màn hình,...

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet, sử dụng mạng xã hội cần cư xử hợp lý; bảo mật thông tin cá nhân; sử dụng mật khẩu có độ bảo mật cao; không tiết lộ danh tính tùy tiện; thiết lập chế độ riêng tư; có ý thức tự bảo vệ; cân nhắc trước khi chia sẻ thông tin; khóa các tài khoản cũ khi không còn sử dụng; tâm sự với người thân khi cảm thấy bất an.

3. Khai thác, sử dụng những giải pháp, phần mềm quản lý, tổ chức dạy học qua Internet tin cậy, có uy tín khuyến khích sử dụng phần mềm có bản quyền, những phần mềm do Bộ GDĐT và Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu sử dụng miễn phí trong mùa dịch Covid-19.

4. Giáo viên quản lý, điều hành lớp học trực tuyến chặt chẽ; quy định trách nhiệm của học sinh khi tham gia lớp học trực tuyến, nhất là các hành vi không được làm đối với học sinh. Xây dựng nội quy của lớp học trực tuyến, trong đó lưu ý các nội dung như: Học sinh vào học trước 5-10 phút, chuẩn bị máy tính cá nhân hoặc điện thoại, đăng nhập sẵn tài khoản vào lớp học; Học sinh phải dùng tên thật của mình trong suốt quá trình học trực tuyến; Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và tài liệu theo yêu cầu; Học sinh bật/tắt camera và microphone theo sự chỉ dẫn của thầy cô trong lớp. Nếu học sinh nào không bật cam theo yêu cầu của thầy cô sẽ không được tiếp tục tham gia học; Tuyệt đối không trao đổi những nội dung không liên quan đến bài học; Học sinh mặc trang phục nghiêm chỉnh trong giờ học trực tuyến; Tuyệt đối không cho ID cho các bạn lớp khác hoặc người lạ vào trong lớp học;

5. Thường xuyên liên lạc với cha mẹ học sinh, phối hợp tốt trong quản lý, tổ chức hoạt động dạy học qua Internet. Đề nghị phụ huynh nâng cao trách nhiệm, dành nhiều thời gian quan tâm, hỗ trợ học sinh kết nối, sử dụng phòng học trực tuyến an toàn và có biện pháp quản lý trong thời gian học sinh tham gia học trực tuyến và sử dụng Internet.

6. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu xảy ra các tình huống tiêu cực, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh cần cung cấp thông tin kịp thời tới lãnh đạo nhà trường để kịp thời giải quyết.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Vĩnh B yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên và báo cáo các vấn đề xảy ra (nếu có) về Ban giám hiệu nhà trường./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(*đã ký*)

Nguyễn Hoàng Tâm